



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0-2975-8940-8 ต่อ 311
www.pathumpao.go.th และ
plans03.pao@gmail.com



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีประกาศลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลตำรวจโท

(คำรณวิทย์ ชูประจักษ์)

นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ (แบบ ผด.01)	5
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครบคลุมทั้งจังหวัด	
กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง - แผนงานการเกษตร	16
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาท้องถิ่น - แผนงานเคหะและชุมชน 19 - แผนงานการเกษตร 20	
กลยุทธ์ที่ 1.6 สนับสนุนส่งเสริมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวาง และจัดทำผังเมืองรวม - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21
กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี - แผนงานเคหะและชุมชน	22
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 23 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24	
กลยุทธ์ที่ 2.2 การสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ - แผนงานสังคมสงเคราะห์	26
กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี - แผนงานรักษาความสงบภายใน	27

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

กลยุทธ์ที่ 2.6	ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ - แผนงานการศึกษา	29
กลยุทธ์ที่ 2.7	ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข - แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50
กลยุทธ์ที่ 2.8	สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไป - แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	59
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน		
กลยุทธ์ที่ 3.1	สนับสนุนและส่งเสริม ปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชน และเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานการเกษตร	61 62
กลยุทธ์ที่ 3.6	พัฒนาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากน้ำเน่า น้ำเสีย และรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อนำพาลิ้นบัวหลวงกลับคืนมาสู่จังหวัดปทุมธานี - แผนงานการเกษตร	63
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงก้าวไกล ท่องเที่ยวสร้างรายได้		
กลยุทธ์ที่ 4.1	ส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตประจำวัน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	64
กลยุทธ์ที่ 4.4	ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ - แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	65
กลยุทธ์ที่ 4.5	ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดปทุมธานี และเพิ่มพูนทักษะฝีมือ เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานี - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย		
กลยุทธ์ที่ 5.1	สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐ ที่ขาดแคลน - แผนงานสาธารณสุข	68

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

กลยุทธ์ที่ 5.3	ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการป้องกันควบคุมและบำบัดรักษาโรคต่างๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ - แผนงานสาธารณสุข	70
กลยุทธ์ที่ 5.6	จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่แข่งขันกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	71
กลยุทธ์ที่ 5.7	ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาทุกประเภท ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งระดับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	72
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมบริการ		
กลยุทธ์ที่ 6.2	ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป	75
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76
กลยุทธ์ที่ 6.3	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี - แผนงานบริหารงานทั่วไป	77
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	78
2.3 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ		
	กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (แบบ ผด.01)	81
2.4 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ		
	กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (แบบ ผด.02)	83

ภาคผนวก

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น โดยแสดงถึงรายละเอียดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน

รวมถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลโครงการ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ หากโครงการ ครุภัณฑ์ ไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ต้องนำมาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
- 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- 4) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ดังนี้

1) สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

4) ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5) กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

6) นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

- 1) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- 2) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง
- 3) ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
- 4) ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น
- 5) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่
- 6) นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 45 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีหน้าที่และอำนาจในการจัดหาระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นแผน que แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ (แบบ ผด.01)
- 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด	1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี	อุตสาหกรรมและการโยธา	16	9.04	198,692,000	23.66	กองช่าง
	1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง	การเกษตร	7	3.95	166,601,000	19.84	กองช่าง
	1.5 สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาท้องถิ่น	เคหะและชุมชน	1	0.56	1,000,000	0.12	กองช่าง
			การเกษตร	1	0.56	8,571,000	1.02
	1.6 สนับสนุนส่งเสริมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวาง และจัดทำผังเมืองรวม	อุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.56	300,000	0.04	กองช่าง
	1.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนชาว จังหวัดปทุมธานี	เคหะและชุมชน	1	0.56	3,158,000	0.38	กองช่าง
รวม	5	3	27	15.25	378,322,000	45.06	1 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมไทยอันดีงามเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	2.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	สังคมสงเคราะห์	1	0.56	3,000,000	0.36	กองสวัสดิการสังคม
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	2.26	4,800,000	0.57	กองสวัสดิการสังคม
	2.2 การสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	สังคมสงเคราะห์	1	0.56	10,000,000	1.19	กองสวัสดิการสังคม
	2.4 สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี	รักษาความสงบภายใน	6	3.39	11,850,000	1.41	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ	การศึกษา	52	29.38	213,846,000	25.47	กองการศึกษา
	2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	32	18.08	58,548,000	6.97	กองการศึกษา
	2.8 สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไป	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	6	3.39	9,300,000	1.11	กองการศึกษา
รวม	6	5	102	57.63	311,344,000	37.08	3 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3.1 สนับสนุนและส่งเสริม ปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชน และเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี ในการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	2	1.13	1,000,000	0.12	กองสาธารณสุข
		การเกษตร	3	1.69	1,500,000	0.18	กองสาธารณสุข
	3.6 พัฒนาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากน้ำเน่า น้ำเสีย และบรรณรค์กำจัดผักตบชวา เพื่อนำพาลึ้นบัวหลวงกลับคืนมาสู่จังหวัดปทุมธานี	การเกษตร	1	0.56	500,000	0.06	กองสาธารณสุข
รวม	2	2	6	3.39	3,000,000	0.36	1 กอง
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงก้าวไกล ท่องเที่ยวสร้างรายได้	4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตประจำวัน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.56	6,000,000	0.71	กองสวัสดิการสังคม
	4.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	7	3.95	18,000,000	2.14	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
	4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดปทุมธานี และเพิ่มพูนทักษะฝีมือ เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานี	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.56	3,000,000	0.36	กองสวัสดิการสังคม
รวม	3	2	9	5.08	27,000,000	3.22	2 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย	5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน	สาธารณสุข	5	2.82	11,500,000	1.37	กองสาธารณสุข
	5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการป้องกันควบคุมและบำบัดรักษาโรคต่างๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่	สาธารณสุข	3	1.69	1,500,000	0.18	กองสาธารณสุข
	5.6 จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่แข่งขันกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0.56	5,000,000	0.60	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
	5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาทุกประเภท ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งระดับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14	7.91	27,000,000	3.22	กองการศึกษา กองการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม	4	2	23	12.99	45,000,000	5.36	3 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรร มาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง นวัตกรรมบริการ	6.2 ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือ ร่วมใจกันในการ พัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายต่างๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาในชุมชน	บริหารงานทั่วไป	1	0.56	200,000	0.02	สำนักปลัด
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	1.69	450,000	0.05	สำนักปลัด กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
	6.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูน ทักษะประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี แก่ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	เคหะและชุมชน	1	0.56	14,500,000	1.73	กองช่าง
		อุตสาหกรรมและการโยธา	5	2.82	59,859,000	7.13	กองช่าง
	รวม	2	4	10	5.65	75,009,000	8.93
รวมทั้งสิ้น	22	10	177	100.00	839,675,000	100.00	1 สำนัก / 7 กอง

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 10
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังตะเคียน - บ้านแสงมณี (ปท.ถ 1-0001) ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (1) หน้า 306	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,675 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,050 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	4,349,000	ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												เมษายน 2568
2	เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าดำเนินโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านปทุม - พหลโยธิน (ปท.ถ 1-0023) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (2) หน้า 307	กว้าง 14 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	3,531,000	ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												เมษายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย¹¹ ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และไฟฟ้า ทางสาธารณะ (ต่อจากโครงการเดิม) สายเลียบบคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (3) หน้า 307	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร (ความยาวรวมงานสะพาน คสล.) ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	48,946,000	ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเชื่อม บริเวณเลียบบคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (4) หน้า 308	เชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,200 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี	29,905,000	ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และเชื่อม ป้องกันตลิ่งพัง คลองสายใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (5) หน้า 308	ถนน คสล.และเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 270 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	13,000,000	ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ และขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะบริเวณซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (6) หน้า 308	ขนาดกว้าง 6 เมตร (รวมรางวี) ระยะทาง 615 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	8,000,000	ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมงคล หมู่ที่ 4 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (7) หน้า 309	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	13,550,000	ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสาคร - เฉยโฉม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (8) หน้า 309	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,870 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	13,858,000	ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยก้านเสริฐ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (9) หน้า 310	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,380 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	11,430,000	ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัยายน 2568
10	โครงการก่อสร้าง คสล. ปลานแยก วัดโสภณาราม หมู่ที่ 9 ถึงซอยสวนพรหม 2 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (10) หน้า 310	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,260 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	4,373,000	ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัยายน 2568
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหลังวัดโสภณาราม ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (11) หน้า 311	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,620 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	4,149,000	ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัยายน 2568
12	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมสายันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (12) หน้า 311	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 11 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	1,240,000	ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
13	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสหกรณ์ - นาขวัญ หมู่ที่ 16 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (13) หน้า 311	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 11 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	1,240,000	ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กักยาน 2568
14	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองลากค้อน - บ้านคลองอ่างแตก (พ.ท.ถ 1-0007) ตำบลหน้าไม้ เชื่อมตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.3 (1) หน้า 312	ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 2,092 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,184 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร จำนวน 158 ต้น ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	14,567,000	ตำบลหน้าไม้ เชื่อมตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												กักยาน 2568	
15	โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Asphalt Overlay พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านเจ้าคุณ - บ้านคลองพระอุดม (พ.ท.ถ 1-0005) ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.3 (2) หน้า 312	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร จำนวน 157 ต้น พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	11,622,000	ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												กักยาน 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.3 (3) หน้า 313	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี	14,932,000	ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัยายน 2568
รวม 16 โครงการ			198,692,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 16
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. กันดินสไลด์ หน้าเทศบาลเชิงรุกใหญ่ ถึงรั้วกันเอง หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงรุกใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (1) หน้า 316	ขนาดยาว 1,500 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	15,984,000	ตำบลเชิงรุกใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													>	กันยายน 2568
2	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ บริเวณศาลเจ้าพ่อไผ่ดำ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (2) หน้า 316	ขนาดยาว 330 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	14,982,000	ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													>	กันยายน 2568
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ บริเวณเลียบบคลองชลประทาน ที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (3) หน้า 317	ขนาดยาว 330 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	20,827,000	ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													>	กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
4	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองสี่ฝั่งตะวันออก จากถนนลำลูกกา ถึงวัดกลางคลองสี่ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (5) หน้า 317	ขนาดยาว 2,750 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	45,428,000	ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัณยายน 2568
5	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่ง ริมคลองหม่อม หมู่ที่ 3 - คลองคูขวางมอญ หมู่ที่ 10 ตำบลคูบางหลวง (ต่อจากเดิม) ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (6) หน้า 318	ขนาดยาว 940 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	21,630,000	หมู่ที่ 3 คลองคูขวาง หมู่ที่ 10 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัณยายน 2568
6	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่ง ริมคลองพระอุดม หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (7) หน้า 318	ขนาดยาว 66 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	3,310,000	ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัณยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
7	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่ง ริมคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ หมู่ที่ 3,4 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (8) หน้า 318	ขนาดยาว 2,000 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	44,440,000	ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												กัยายน 2568
รวม 7 โครงการ			166,601,000														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 19
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	ค่าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน จังหวัดปทุมธานีเพื่อจ้างเหมาผู้ดูแลบำรุงรักษา สวนสาธารณะพื้นที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 หน้า 258	ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ พื้นที่ต่างๆ	1,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง											>	กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			1,000,000														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 20
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่ง พร้อมลานอเนกประสงค์ บริเวณเลียบบคลองระบายน้ำที่ 6 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหก อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (4) หน้า 317	ขนาดยาว 200 เมตร ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	8,571,000	ตำบลคลองหก อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												>	กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			8,571,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 21
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.6 สนับสนุน ส่งเสริมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวาง และจัดทำผังเมืองรวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการผังเมือง/ การพัฒนาเมือง/การดำเนินการให้เป็นไป ตามผังเมืองในระดับต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (3) หน้า 305	เพื่อจ่ายในโครงการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเมือง	300,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												>	สิงหาคม 2568
รวม 1 โครงการ			300,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ²² กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
 กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี
 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เลียบบคลองระบายน้ำที่หนึ่ง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 หน้า 257	เสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จำนวน 66 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	3,158,000	ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												>	กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			3,158,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ²³ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
1	โครงการ อบจ. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในจังหวัด ปทุมธานี รายการที่ 1.1 (1) หน้า 256	1. จัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่ม เป้าหมาย 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ และการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม ทุกด้าน	3,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองสวัสดิการฯ												> กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			3,000,000														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 24
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาศึภยภพ สตรีในจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (4) หน้า 262	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกองค์กร พัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัด ต่างๆ	3,000,000	ภายในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี และศึกษา ดูงานในพื้นที่จังหวัด ตามเป้าหมาย	กองสวัสดิการฯ												พฤษภาคม 2568
2	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการองค์กร พัฒนาสตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี รายการที่ 1.1 (5) หน้า 262	จัดประชุมคณะกรรมการชมรมพัฒนา สตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เดือนละ 1 ครั้ง	500,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองสวัสดิการฯ												กันยายน 2568
3	โครงการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันสตรีไทย รายการที่ 1.1 (6) หน้า 263	จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันสตรีไทย เพื่อนำไปสู่การมี ส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน ระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของ การพัฒนาประเทศ	1,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองสวัสดิการฯ												สิงหาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
4	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและ สวัสดิการสังคมของผู้พิการ และผู้ดูแล คนพิการในจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (8) หน้า 263	จัดทำสื่อเพื่อประกอบการอบรมและ จัดอบรมตามโครงการเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์บริการทาง สังคมและสวัสดิการสังคมที่พึงได้รับตาม กฎหมายตลอดจนเพิ่มโอกาส สร้างความ เท่าเทียมและความเสมอภาคในการเข้ามา มีส่วนร่วมในสังคม	300,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองสวัสดิการฯ					→								กุมภาพันธ์ 2568
รวม 4 โครงการ			4,800,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ²⁶ กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.2 การสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (2) หน้า 256	ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และประชาชนใน จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบฯ	10,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองสวัสดิการฯ												>	กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			10,000,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 27 กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี
 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (4) หน้า 191	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือสาธารณภัยอื่นๆ ภายหลังเกิดภัย	4,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองป้องกันฯ												>	กันยายน 2568
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (5) หน้า 191	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2568	650,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองป้องกันฯ													พฤษภาคม 2568
3	โครงการอบรมทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน "ลูกปทุมต้อง ปลอดภัยจากสายน้ำ" รายการที่ 2.3 (9) หน้า 192	ฝึกทักษะให้กับเด็กและเยาวชนให้ สามารถฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง จากการจมน้ำ เพื่อช่วยชีวิตตนเองได้ เบื้องต้น	2,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองป้องกันฯ													พฤษภาคม 2568
4	โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายวินัยจราจร จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (10) หน้า 192	สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ วินัยจราจรกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการบริการรถสาธารณะและ สร้างเครือข่ายให้ผู้บริการรถสาธารณะ	200,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองป้องกันฯ													พฤษภาคม 2568

28

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี
 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
5	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายการที่ 1.3 (2) หน้า 197	รถบรรทุกน้ำมัน ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - รถบรรทุกน้ำมันตัวรถชนิด 6 ล้อ - เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ - ระบายความร้อนด้วยน้ำ - มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ฯลฯ	4,500,000	อบจ.ปทุมธานี	กองป้องกันฯ													มีนาคม 2568
6	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง รายการที่ 1.4 หน้า 198	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องยนต์เบนซิน 2 สูบ 2 จังหวะ - ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า - ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ฯลฯ	500,000	อบจ.ปทุมธานี	กองป้องกันฯ													มีนาคม 2568
รวม 6 โครงการ			11,850,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 29 กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.1 (2) หน้า 202	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป ได้รับรู้ข่าวสาร และกิจกรรม ของโรงเรียนในสังกัด	500,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา												มีนาคม 2568
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (1) หน้า 203	ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานีเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	500,000	สถานที่จัดอบรม ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน	กองการศึกษา												เมษายน 2568
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประสานแผน พัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (2) หน้า 203	ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานีเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การประสานแผนพัฒนาการศึกษา	1,000,000	สถานที่จัดอบรม ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน	กองการศึกษา												มิถุนายน 2568
4	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับภาค รายการที่ 2.3 (3) หน้า 204	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค	1,500,000	ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา												กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับประเทศ รายการที่ 2.3 (4) หน้า 204	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	1,000,000	ณ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร	กองการศึกษาฯ												กันยายน 2568
6	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (5) หน้า 204	เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	500,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												พฤษภาคม 2568
7	โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่อการเป็น โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา รายการที่ 2.3 (6) หน้า 205	เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่อการเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ ด้านภาษา	20,000,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มีนาคม 2569 ระยะเวลาตาม ปีการศึกษา
8	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรด้านการศึกษา สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (7) หน้า 205	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ด้านการศึกษาให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	3,000,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (8) หน้า 205	เพื่อเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	350,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา													กัยายน 2568
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (9) หน้า 206	เพื่ออบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	1,000,000	จังหวัดที่ได้รับคัดเลือก	กองการศึกษา													กัยายน 2568
11	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพครู สู่ครูมืออาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (10) หน้า 206	เพื่ออบรมเกี่ยวกับการพัฒนาครูในด้าน การเรียนการสอนให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	500,000	จังหวัดที่ได้รับคัดเลือก	กองการศึกษา													กัยายน 2568
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (11) หน้า 206	เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	300,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา													มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
13	โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ รายการที่ 2.3 (12) หน้า 207	นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานชุมนุม ลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	300,000	ณ จังหวัดที่ได้รับ การคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ	กองการศึกษา													กัยายน 2568
14	โครงการจัดหา รถรับ-ส่งแก่นักเรียน โรงเรียนสามโคก เพื่อความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษา และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี รายการที่ 2.3 (13) หน้า 207	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบเป็น ค่าดำเนินงานโครงการจัดหารถรับ- ส่งแก่นักเรียนโรงเรียนสามโคก เพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	28,500,000	โรงเรียนสามโคก สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา													มีนาคม 2569 ระยะเวลาตาม ปีการศึกษา
15	โครงการจัดหา รถรับ-ส่งแก่นักเรียน โรงเรียนวัดป่าจิว เพื่อความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษา และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางตาม ความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี รายการที่ 2.3 (14) หน้า 207	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบเป็น ค่าดำเนินงานโครงการจัดหารถรับ- ส่งแก่นักเรียนโรงเรียนวัดป่าจิว เพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตามความจำเป็นที่ต้องจัดให้มี	6,420,000	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา													มีนาคม 2569 ระยะเวลาตาม ปีการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อสมทบจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวัน ของเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (15) หน้า 208	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ของเด็กปฐมวัยและ ระดับประถมศึกษา	430,000	โรงเรียนวัดป่าจ้าว สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัณยายน 2568
17	โครงการจัดงานวันครูจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (16) หน้า 208	1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2. พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 3. มอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น 4. แสดงมุทิตาจิตต่อครูอาวุโส 5. แสดงผลงานของครูดีเด่น 6. กิจกรรมแสดงความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรทางการศึกษา	1,000,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มกราคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
18	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ในจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (17) หน้า 208	1. อบรมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในจังหวัดปทุมธานี 2. นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. มุ่งเน้นการเปิดมุมมองใหม่ เปิดโลกการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นได้เรียนรู้นอกสถานที่	3,000,000	ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษารังสิต	กองการศึกษาฯ													สิงหาคม 2568
19	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ในจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (18) หน้า 208	1. เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 2. ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 3. พัฒนาระบบการคิด การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	3,000,000	องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)	กองการศึกษาฯ													สิงหาคม 2568
20	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (19) หน้า 209	1. เปิดโอกาสให้นักเรียนไปพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ 2. จัดประกวดและนำเสนอโครงการ 3. สรุปผลงาน นำเสนอเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาในด้านต่างๆ	2,000,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
21	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายการที่ 2.3 (20) หน้า 209	1. กิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างพัฒนาการ ของเด็กและเยาวชน 2. จัดนิทรรศการและการแสดงของเด็กและ เยาวชน 3. กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	3,000,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ				→									มกราคม 2568
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (21) หน้า 209	เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) ของโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	1,458,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ									→				มิถุนายน 2568
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.3 (22) หน้า 210	เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	25,317,500	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ									→				มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี รายการที่ 2.3 (23) หน้า 160	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,186,800	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ														กัณยาน 2568
25	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามนโยบายภาครัฐในการจัดการศึกษา เพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับเด็กปฐมวัย และระดับประถมศึกษา รายการที่ 3.3 (2) หน้า 211	เพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	200,000	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ														กัณยาน 2568
26	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับเด็กปฐมวัย และระดับประถมศึกษา รายการที่ 3.3 (3) หน้า 211	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับเด็กปฐมวัย และระดับประถมศึกษา	952,400	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ														กัณยาน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
27	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อจ้างบุคลากรเสริมการเรียน การสอนให้แก่สถานศึกษา รายการที่ 1.1 (1) หน้า 214	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่สอนตามสถานศึกษา ในสังกัด	28,200,000	สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1	กองการศึกษาฯ												กัณยายน 2568
28	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อจ้างบุคลากรเสริมการเรียน การสอนให้แก่สถานศึกษา รายการที่ 1.1 (2) หน้า 215	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่สอนตามสถานศึกษา ในสังกัด	17,484,000	สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2	กองการศึกษาฯ												กัณยายน 2568
29	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากร เสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา รายการที่ 1.1 (3) หน้า 215	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่สอนตามสถานศึกษา ในสังกัด	7,332,000	สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษาปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัณยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
30	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ ให้แก่โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (ห้องเรียนคู่ขนาน) รายการที่ 1.1 (4) หน้า 215	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับศูนย์การ ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูอัตราจ้าง ตามโครงการที่สอนในสถานศึกษาใน จังหวัดปทุมธานีที่เปิดการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนานจัดการเรียนร่วม	7,500,000	สถานศึกษาใน จังหวัดปทุมธานี ที่เปิดการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนาน จัดการเรียนร่วม	กองการศึกษาฯ												กัยายน 2568
31	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรเสริม การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา รายการที่ 1.1 (5) หน้า 216	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัย เทคนิคปทุมธานี เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับครูอัตราจ้าง	3,420,000	วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัยายน 2568
32	อุดหนุนโรงเรียนสุลักษณ์ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (6) หน้า 216	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,013,650	โรงเรียนสุลักษณ์ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
33	อุดหนุนโรงเรียนวัดสุขบุญศิริการาม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (7) หน้า 216	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,013,650	โรงเรียนวัดสุขบุญศิริการาม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
34	อุดหนุนโรงเรียนวัดเจริญบุญ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (8) หน้า 217	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,013,650	โรงเรียนวัดเจริญบุญ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
35	อุดหนุนโรงเรียนวัดจุฬาราม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (9) หน้า 217	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,014,650	โรงเรียนวัดจุฬาราม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
36	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (10) หน้า 217	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,327,650	โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
37	อุดหนุนโรงเรียนวัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (11) หน้า 218	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	2,609,250	โรงเรียนวัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
38	อุดหนุนโรงเรียนจรรุศรบำรุง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (12) หน้า 218	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,636,650	โรงเรียนจรรุศรบำรุง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
39	อุดหนุนโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (13) หน้า 218	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,352,200	โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
40	อุดหนุนโรงเรียนวัดกล้าขุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (14) หน้า 219	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,794,800	โรงเรียนวัดกล้าขุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม⁴¹

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
41	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกตประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ รายการที่ 1.1 (15) หน้า 219	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1,636,650	โรงเรียนวัดเกตประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
42	อุดหนุนโรงเรียนวัดอัยยการาม ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างทักษะ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR รายการที่ 1.1 (16) หน้า 219	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ มาตรฐาน CEFR	3,495,000	โรงเรียนวัดอัยยการาม ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
43	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (17) หน้า 220	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,737,750	โรงเรียนวัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568
44	อุดหนุนโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (18) หน้า 220	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,760,250	โรงเรียนหิรัญพงษ์ อนุสรณ์ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
45	อุดหนุนโรงเรียนวัดอุ້ขาว ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (19) หน้า 220	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	2,262,000	โรงเรียนวัดอุ້ขาว ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา													มิถุนายน 2568
46	อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (20) หน้า 221	อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	4,743,000	โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยรังสิต ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา													มิถุนายน 2568
47	โครงการก่อสร้างป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จอ LED โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.1 หน้า 225	ก่อสร้างป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จอ LED โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	3,060,000	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา													กันยายน 2568
48	โครงการก่อสร้างป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จอ LED โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.1 หน้า 228	ก่อสร้างป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จอ LED โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	7,350,000	โรงเรียนสามโคก สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา													กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
49	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้รับแขก สำหรับ ห้องประชุม โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 หน้าที่ 222	จัดซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้รับแขก สำหรับ ห้องประชุม ประกอบด้วย ดังนี้ (1) โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 65,000 บาท ทำจากไม้สักทองทั้งตัว มีความยาว 4 เมตร ความกว้าง 1.20 เมตร (2) เก้าอี้รับแขก จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท ทำจากไม้สักทองทั้งตัวหุ้มนวมแบบ ชุดหลุยส์รับแขก	109,000	โรงเรียนวัดป่าจิว โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													พฤษภาคม 2568
50	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องเสียง สำหรับติดตั้ง ในห้องประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 หน้าที่ 223	จัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องเสียงสำหรับติดตั้ง ในห้องประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ดังนี้ (1) โต๊ะสำนักงาน ขนาด 120*60*75 ซม. จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500 เป็นเงิน 18,000 บาท (2) เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 62*72*114 ซม. จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,600 เป็นเงิน 14,400 บาท (3) เคาน์เตอร์สำเร็จรูปด้านนอก ขนาด 240* 80*107 ซม. จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 38,900 บาท	572,000	โรงเรียนวัดป่าจิว โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.
		(4) เคาเตอร์สำเร็จรูปด้านใน ขนาด 240*80*107 ซม. จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 38,900 บาท (5) ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น บานกระจกขนาด 80*40*210 ซม. จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 8,800 บาท เป็นเงิน 26,400 บาท (6) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดสีขาว จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท (7) เก้าอี้พนักงาน 4 ที่นั่ง ขนาด 200*50*73 ซม. จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 6,800 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท (8) บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านนอกขนาด 60*90 ซม. จำนวน 1 บอร์ด ๆ ละ 7,800 บาท (9) ชุดรับแขก (สำหรับนั่งคอย) 1+1+3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 61,500 บาท (10) โต๊ะกลางชุดรับแขก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท (11) โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,900 บาท เป็นเงิน 29,800 บาท														

45

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
		(12) ขาแขวนโทรทัศน์ติดผนัง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,250 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (13) ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง ขนาด (12U) 19 นิ้ว จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 8,800 บาท (14) มิกเซอร์ SA-30BT และ เครื่องขยาย เสียงประกาศ SE 812 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 25,450 บาท เป็นเงิน 50,900 บาท (15) ลำโพงฮอร์นมี Line ในตัว นอกอาคาร จำนวน 35 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท (16) ลำโพงฮอร์นมี Line ในตัว ในอาคาร จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (17) ไมโครโฟนประกาศเสียงพร้อมสัญญาณ ประกาศ TOA PM-660 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,250 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท															

46

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.
		(18) สายลำโพง ครอบวามมีสายสลิง Speaker Cable Drop wire 2*1.5 (200 ม.) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,800 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท (19) สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2*2.5 จำนวน 6 ม้วน ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท (20) ไมค์ลอยคู่ SU-990/HTP จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,800 บาท (21) สายสัญญาณ TRS 3.5 มม. จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท (22) สายสัญญาณไมโครโฟนสำเร็จรูป 10 เมตร จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท เป็นเงิน 11,700 บาท (23) อุปกรณ์ติดตั้งลำโพง จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท															

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
51	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนปทุมธานี รายการที่ 1.1 หน้าที่ 226	จัดซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย ดังนี้ (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 16 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท (2) ขาตั้งโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท	496,000	โรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													เมษายน 2568
52	ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 หน้าที่ 227	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ประกอบด้วย ดังนี้ (1) กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง 14 นิ้ว พร้อมชุด สะพายและไม้ตี จำนวน 5 ใบ ใบละ 81,000 เป็นเงิน 405,000 บาท (2) กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 18 นิ้ว พร้อมชุด สะพายและไม้ตี จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 67,000 บาท (3) กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 20 นิ้ว พร้อมชุด สะพายและไม้ตี จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน	1,997,500	โรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2568

48

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.
		69,000 บาท (4) กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 22 นิ้ว พร้อมชุด สะพายและไม้ตี จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 71,000 บาท (5) กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 26 นิ้ว พร้อมชุด สะพายและไม้ตี จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 81,000 บาท (6) กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง 28 นิ้ว พร้อมชุด สะพายและไม้ตี จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 85,000 บาท (7) ฉาบเดินแถว 18 นิ้ว จำนวน 1 คู่ เป็นเงิน 26,500 บาท (8) ฉาบคอนเสิร์ต 20 นิ้ว จำนวน 1 คู่ เป็นเงิน 34,000 บาท (9) ไซม์ 1 เครื่อง เป็นเงิน 395,000 บาท (10) คลาริเน็ต 1 เครื่อง เป็นเงิน 75,000 บาท (11) อัลโต แซกโซโฟน 1 เครื่อง เป็นเงิน 79,000 บาท														

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.
		(12) เทเนอร์ แสกโซโฟน 1 เครื่อง เป็นเงิน 95,000 บาท (13) บีแพลต ทรัมเป็ต จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท (14) ทูบาโรตารี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 460,000 บาท															
	รวม 52 โครงการ		213,846,000														

50
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.		
1	อุดหนุนมัสยิดยามีอัลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (1) หน้า 276	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดยามีอัลอิสลาม เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	57,600	มัสยิดยามีอัลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา														➔	กันยายน 2568
2	อุดหนุนมัสยิดยุมรอดอุลอิสลาม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (2) หน้า 277	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดยุมรอดอุลอิสลาม เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	57,600	มัสยิดยุมรอดอุลอิสลาม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา														➔	กันยายน 2568
3	อุดหนุนมัสยิดสุเหร่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (3) หน้า 277	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดสุเหร่าใหม่ เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	230,400	มัสยิดสุเหร่าใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา														➔	กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
4	อุดหนุนมัสยิดเราะมาตุลละฮะ หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (4) หน้า 277	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิด เราะมาตุลละฮะ เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	288,000	มัสยิดเราะมาตุลละฮะ หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัณยายน 2568
5	อุดหนุนมัสยิดฟิดลุลลอฮีตาอาลา หมู่ที่ 4 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (5) หน้า 278	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิด ฟิดลุลลอฮีตาอาลา เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	403,200	มัสยิดฟิดลุลลอฮีตาอาลา หมู่ที่ 4 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัณยายน 2568
6	อุดหนุนมัสยิดญ่าเม็ยะออตตักวา หมู่ที่ 5 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (6) หน้า 278	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิด ญ่าเม็ยะออตตักวาเพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	288,000	มัสยิดญ่าเม็ยะออตตักวา หมู่ที่ 5 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัณยายน 2568
7	อุดหนุนมัสยิดอัลฮุสนา หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (7) หน้า 278	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิด อัลฮุสนา เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	230,400	มัสยิดอัลฮุสนา หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัณยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
8	อุดหนุนมัสยิดนูรุลยาเกีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (8) หน้า 279	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดนูรุลยาเกีน เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	230,400	มัสยิดนูรุลยาเกีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัณยายน 2568
9	อุดหนุนมัสยิดซำอาดำตุลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (9) หน้า 279	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดซำอาดำตุลอิสลาม เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	288,000	มัสยิดซำอาดำตุลอิสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัณยายน 2568
10	อุดหนุนมัสยิดอัลอะลา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (10) หน้า 279	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดอัลอะลา เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	1,094,400	มัสยิดอัลอะลา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัณยายน 2568
11	อุดหนุนมัสยิดแก้วนิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (11) หน้า 280	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดแก้วนิมิตร เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	576,000	มัสยิดแก้วนิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัณยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
12	อุดหนุนมัสยิดแดง หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิทยากรศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) ราชการที่ 1.1 (12) หน้า 280	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดแดง เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	115,200	มัสยิดแดง หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัณยายน 2568
13	อุดหนุนมัสยิดนุรุลอิสลาม หมู่ที่ 6 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิทยากรศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) ราชการที่ 1.1 (13) หน้า 280	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิด นุรุลอิสลาม เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	115,200	มัสยิดนุรุลอิสลาม หมู่ที่ 6 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัณยายน 2568
14	อุดหนุนมัสยิดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิทยากรศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) ราชการที่ 1.1 (14) หน้า 281	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิด ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	172,800	มัสยิดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัณยายน 2568
15	อุดหนุนมัสยิดอิรอดีดตุลกาแมล หมู่ที่ 10 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิทยากรศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) ราชการที่ 1.1 (15) หน้า 281	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิด อิรอดีดตุลกาแมล เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	345,600	มัสยิดอิรอดีดตุลกาแมล หมู่ที่ 10 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัณยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
16	อุดหนุนมัสยิดกอซิมียามี หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) ราชการที่ 1.1 (16) หน้า 281	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดกอซิมียามี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	288,000	มัสยิดกอซิมียามี หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัยายน 2568
17	อุดหนุนมัสยิดดารุลอับดะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) ราชการที่ 1.1 (17) หน้า 282	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดดารุลอับดะห์ เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	57,600	มัสยิดดารุลอับดะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัยายน 2568
18	อุดหนุนมัสยิดบัยตฺเราะห์มาน หมู่ที่ 19 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) ราชการที่ 1.1 (18) หน้า 282	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดบัยตฺเราะห์มาน เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	288,000	มัสยิดบัยตฺเราะห์มาน หมู่ที่ 19 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัยายน 2568
19	อุดหนุนมัสยิดอิกอม่าตุลอิสลาม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) ราชการที่ 1.1 (19) หน้า 282	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดอิกอม่าตุลอิสลาม เพื่อจ้างบุคลากรครูสอน วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	172,800	มัสยิดอิกอม่าตุลอิสลาม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ												กัยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
20	อุดหนุนมัสยิดอ็ซซอลีฮีน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (20) หน้า 283	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดอ็ซซอลีฮีน เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	576,000	มัสยิดอ็ซซอลีฮีน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัยายน 2568
21	อุดหนุนมัสยิดญันน่าตุลุมุฮายีรีน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) รายการที่ 1.1 (21) หน้า 283	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดญันน่าตุลุมุฮายีรีน เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พีรดูอิน) (จ่ายเป็นรายเดือน)	172,800	มัสยิดญันน่าตุลุมุฮายีรีน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กัยายน 2568
22	อุดหนุนมัสยิดญ่าเม็ยะออตต์กัวา ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (22) หน้า 283	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดญ่าเม็ยะออตต์กัวา เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	2,350,000	มัสยิดญ่าเม็ยะออตต์กัวา ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568
23	อุดหนุนมัสยิดกอซิมิสস্যามี ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (23) หน้า 284	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัสยิดกอซิมิสস্যามี เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	4,250,000	มัสยิดกอซิมิสস্যามี ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
24	อุดหนุนมัชยิตอัชชอลีฮีน ตำบลหนองสามวัง อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (24) หน้า 284	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมัชยิต อัชชอลีฮีน เพื่อสมทบการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	4,300,000	มัชยิตอัชชอลีฮีน ตำบลหนองสามวัง อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568
25	อุดหนุนวัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (25) หน้า 284	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ วัดโบสถ์ เพื่อสมทบการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	9,000,000	วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568
26	อุดหนุนวัดลำหมาเมฆ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญ รายการที่ 1.1 (26) หน้า 285	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ วัดลำหมาเมฆ เพื่อสมทบการ บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ	5,000,000	วัดลำหมาเมฆ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568
27	อุดหนุนวัดจันทาราม ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (27) หน้า 285	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ วัดจันทาราม เพื่อสมทบการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	4,300,000	วัดจันทาราม ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
28	อุดหนุนวัดคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญ รายการที่ 1.1 (28) หน้า 285	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ วัดคลองสอง เพื่อสมทบการ บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ	7,000,000	วัดคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568
29	อุดหนุนวัดมงคลพุทธาราม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (29) หน้า 286	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ วัดมงคลพุทธาราม เพื่อสมทบการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	4,600,000	วัดมงคลพุทธาราม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568
30	อุดหนุนวัดปัญญาทายิกาวาส ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ รายการที่ 1.1 (30) หน้า 286	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ วัดปัญญาทายิกาวาส เพื่อสมทบการ บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ	5,500,000	วัดปัญญาทายิกาวาส ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568
31	อุดหนุนวัดเกตุประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (31) หน้า 286	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ วัดเกตุประภา เพื่อสมทบการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	2,500,000	วัดเกตุประภา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.7 ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนจังหวัดปทุมธานีให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
32	อุดหนุนวัดนพรัตนาราม ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบการก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ รายการที่ 1.1 (32) หน้า 287	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ วัดนพรัตนาราม เพื่อสมทบการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	3,700,000	วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													มิถุนายน 2568
รวม 32 โครงการ			58,548,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.8 สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไป
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (3) หน้า 275	1. พิธีเปิดงานโครงการฯ 2. ประกวดนางนพมาศ 3. ประกวดกระทง 4. กิจกรรมลอยกระทง 5. การแสดงมหรสพ	2,000,000	สวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ		→											พฤศจิกายน 2568
2	โครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง รายการที่ 1.1 (4) หน้า 275	1. การแสดงปาฐกถาธรรม 2. นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา 3. สวดพระพุทธรูปข้ามคืน	300,000	วัดในจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ			→										มกราคม 2568
3	โครงการจัดงานสายใยรักในครอบครัว และสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (5) หน้า 275	1. พิธีเปิดโครงการฯ 2. ประกวดก่อกพระเจดีย์ทราย 3. ประกวดนางสงกรานต์ 4. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ 5. สรงน้ำพระ 6. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 7. การแสดงด้านประเพณีวันสงกรานต์ และประเพณีไทย 8. การแสดงมหรสพ	2,000,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ						→							เมษายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.8 สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไป
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
4	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (6) หน้า 275	1. การประกวดขบวนแห่ลูกหนู 2. พิธีเปิดโครงการฯ 3. จัดแสดงนิทรรศการ ประเพณีจุดลูกหนู 4. การแข่งขันจุดลูกหนู 5. มอบรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขันจุดลูกหนู	2,000,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													พฤษภาคม 2568
5	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือ พายท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (7) หน้า 276	1. วิ่งรถประชาสัมพันธ์โครงการ 2. รับสมัครทีมเรือ 3. จัดแข่งสายทีมเรือ 4. จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. กิจกรรมแข่งเรือพาย	1,000,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2568
6	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ชาวไทยมุสลิม จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (8) หน้า 276	1. การแสดงด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม 2. การแสดงและสาธิตการทำอาหารของ ชาวไทยมุสลิม 3. การประกวดอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานแบบทำนอง	2,000,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2568
รวม 6 โครงการ			9,300,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 61
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค้ำคูณอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนและส่งเสริม ปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการอบรมด้านการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (1) หน้า 259	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมด้านการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานี	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข													เมษายน 2568
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง รายการที่ 1.2 (2) หน้า 259	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข													สิงหาคม 2568
รวม 2 โครงการ			1,000,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค้ำคูณอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนและส่งเสริม ปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
1	โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (2) หน้า 314	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมด้าน สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข									→				พฤษภาคม 2568	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (3) หน้า 315	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข													→	สิงหาคม 2568
3	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ รายการที่ 1.1 (4) หน้า 315	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข													→	สิงหาคม 2568
รวม 3 โครงการ			1,500,000																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ⁶³ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากน้ำเน่า น้ำเสียและรณรงค์กำจัดผักตบชวา เพื่อนำพาลำน้ำกลับคืนมาสู่จังหวัดปทุมธานี

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (1) หน้า 314	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดปทุมธานี	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข									→			กรกฎาคม 2568
รวม 1 โครงการ			500,000														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 64
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง ก้าวไกล ท่องเที่ยวสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของชุมชน รายการที่ 1.1 (9) หน้า 263	จัดอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้กับประชาชนและผู้ประกอบอาชีพต่างๆในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ	6,000,000	ภายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดตามเป้าหมาย	กองสวัสดิการฯ								→					มิถุนายน 2568
รวม 1 โครงการ			6,000,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง ก้าวไกล ท่องเที่ยวสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (2) หน้า 274	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี	12,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	→	→											ธันวาคม 2567
2	โครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (1) หน้า 288	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี	500,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	→	→											ธันวาคม 2567
3	โครงการประกวดภาพถ่าย "ปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว" รายการที่ 1.2 (2) หน้า 289	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการประกวดภาพถ่าย "ปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว"	500,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา										→			กรกฎาคม 2568
4	โครงการวันฉลองประกาศชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (3) หน้า 289	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการวันฉลองประกาศชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี	2,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	→	→											ธันวาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง ก้าวไกล ท่องเที่ยวสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
5	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.2 (4) หน้า 289	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดปทุมธานี	1,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา												สิงหาคม 2568
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ART IN PATHUMTHANI รายการที่ 1.2 (5) หน้า 289	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ART IN PATHUMTHANI	1,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา												พฤษภาคม 2568
7	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชาวมอญ "วิถีไทย วิถีมอญสไตล์" รายการที่ 1.2 (6) หน้า 290	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชาวมอญ "วิถีไทย วิถีมอญสไตล์"	1,000,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา												มิถุนายน 2568
รวม 7 โครงการ			18,000,000														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ⁶⁷ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง ก้าวไกล ท่องเที่ยวสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดปทุมธานี และเพิ่มพูนทักษะฝีมือ เพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
1	โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (7) หน้า 263	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดปทุมธานี	3,000,000	ภายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	กองสวัสดิการฯ														เมษายน 2568
รวม 1 โครงการ			3,000,000																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	โครงการอบรมเฝ้าระวังโรคติดต่อและ พัฒนาสุขภาพอาหารจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (1) หน้า 242	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเฝ้าระวัง โรคติดต่อ และพัฒนาสุขภาพอาหาร จังหวัดปทุมธานี	300,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข												มิถุนายน 2568
2	โครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (4) หน้า 243	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข												พฤษภาคม 2568
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (6) หน้า 244	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข												กรกฎาคม 2568
4	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ของ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (สอน./รพ.สต.) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายการที่ 2.2 (1) หน้า 250	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ อสม. ของสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สอน./ รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	2,700,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข												พฤษภาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
5	ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ รายการที่ 1.1 (1) หน้า 251	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 3 คันๆละ 2,500,000 บาท	7,500,000	อบจ.ปทุมธานี	กองสาธารณสุข													→ มกราคม 2568
รวม 5 โครงการ			11,500,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 70
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการป้องกันควบคุมและบำบัดรักษาโรคต่างๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ รายการที่ 1.1 (2) หน้า 243	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข													กัณยายน 2568
2	โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค รายการที่ 1.1 (3) หน้า 243	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข													กัณยายน 2568
3	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รายการที่ 1.1 (5) หน้า 244	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก	500,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข													กัณยายน 2568
รวม 3 โครงการ			1,500,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 71
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 5.6 จัดให้มีสนามกีฬา สถานที่แข่งขันกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อสร้างศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (8) หน้า 271	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อสร้างศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	5,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา												>	กันยายน 2568
	รวม 1 โครงการ		5,000,000															

72
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาทุกประเภท ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งระดับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (1) หน้า 269	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดปทุมธานี	2,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													→	สิงหาคม 2568
2	โครงการแข่งขันมหกรรมส่งเสริม ความเป็นเลิศกีฬาเทควันโด จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (2) หน้า 269	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการแข่งขันมหกรรมส่งเสริม ความเป็นเลิศกีฬาเทควันโด จังหวัดปทุมธานี	3,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													→	มิถุนายน 2568
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอนุบาลในจังหวัดปทุมธานี "อนุบาลเกมส์" รายการที่ 1.1 (3) หน้า 270	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอนุบาลในจังหวัดปทุมธานี "อนุบาลเกมส์"	1,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													→	กันยายน 2568
4	โครงการฝึกอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (4) หน้า 270	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย จังหวัดปทุมธานี	1,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													→	กุมภาพันธ์ 2568
5	โครงการแข่งขัน "ปทุมธานี โมโตครอส" รายการที่ 1.1 (5) หน้า 270	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการแข่งขัน "ปทุมธานี โมโตครอส"	2,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													→	พฤษภาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาทุกประเภท ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งระดับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ชิงชนะเลิศ จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (6) หน้า 270	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส ชิงชนะเลิศ จังหวัดปทุมธานี	1,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													เมษายน 2568
7	โครงการแข่งขันกีฬาอาวุโสชิงแชมป์ จังหวัดปทุมธานี "SENIOR OF PATHUMTHANI CHAMPIONSHIP" รายการที่ 1.1 (7) หน้า 271	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการแข่งขันกีฬาอาวุโสชิงแชมป์ จังหวัดปทุมธานี "SENIOR OF PATHUMTHANI CHAMPIONSHIP"	1,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													พฤษภาคม 2568
8	โครงการแข่งขันแบดมินตันปทุมธานี จูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ รายการที่ 1.1 (9) หน้า 271	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการแข่งขันแบดมินตันปทุมธานี จูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์	1,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													มกราคม 2568
9	โครงการแข่งขัน "PATHUM THANI OF GLORY:ROV AMATEUR LEAGUE" รายการที่ 1.1 (10) หน้า 271	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการแข่งขัน "PATHUM THANI OF GLORY:ROV AMATEUR LEAGUE"	2,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													กันยายน 2568
10	โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี รายการที่ 1.1 (11) หน้า 272	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี	6,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาทุกประเภท ตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งระดับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
11	โครงการแข่งขันฟุตบอล Pathum Thani Youth Cup รายการที่ 1.1 (12) หน้า 272	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการแข่งขันฟุตบอล Pathum Thani Youth Cup	1,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													เมษายน 2568
12	โครงการส่งนักกีฬาตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายการที่ 1.1 (13) หน้า 272	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการส่งนักกีฬาตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	3,000,000	ภายใน จังหวัดปทุมธานี	กองการท่องเที่ยว และกีฬา													กันยายน 2568
13	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ในระดับภาค รายการที่ 1.1 (14) หน้า 272	นำครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค	2,000,000	ณ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ													ธันวาคม 2567
14	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ในระดับประเทศ รายการที่ 1.1 (15) หน้า 273	นำครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ	1,000,000	ณ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กองการศึกษาฯ													กุมภาพันธ์ 2568
รวม 14 โครงการ			27,000,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ⁷⁵ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมบริการ

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิ ของประชาชนแก่เครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี รายการที่ 2.3 (2) หน้า 150	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายและสิทธิของประชาชนแก่ เครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิและ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	200,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	สำนักปลัดฯ												> กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			200,000														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมบริการ

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.		
1	โครงการ/กิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายการที่ 1.1 (1) หน้า 261	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ตามแนวนโยบายของรัฐและหน่วยงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	100,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	สำนักปลัดฯ														>	กันยายน 2568
2	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ รายการที่ 1.1 (2) หน้า 261	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ	100,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	สำนักปลัดฯ														>	กันยายน 2568
3	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัด, ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปทุมธานี,การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, แผนการดำเนินงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายการที่ 1.1 (3) หน้า 262	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัด, ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปทุมธานี,การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, แผนการดำเนินงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	250,000	ภายในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี	กองยุทธศาสตร์ฯ														>	กันยายน 2568
รวม 3 โครงการ			450,000																	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมบริการ

กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีแก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.	
1	ค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ รายการที่ 1.1 หน้าที่ 260	จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ประกอบและติดตั้งโครงสร้าง เครื่องสุขภัณฑ์, ระบบน้ำดี - น้ำเสีย และอุปกรณ์สำหรับใช้งานเป็นรถสุขา เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และลิฟท์สำหรับคนพิการ	14,500,000	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														มิถุนายน 2568
	รวม 1 โครงการ		14,500,000																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมบริการ

กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีแก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ รายการที่ 1.5 (2) หน้าที่ 302	จำนวน 2 คันๆ ละ 2,563,000 บาท ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	5,126,000	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													มิถุนายน 2568
2	ค่าจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและ ฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ รายการที่ 1.5 (3) หน้าที่ 303	จำนวน 2 คันๆ ละ 13,000,000 บาท โดยมี คุณลักษณะดังนี้ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานครบชุด ตอนหลังติดตั้งถังบรรจุสิ่งโสโครก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์หลา	26,000,000	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													พฤษภาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมบริการ

กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีแก่บุคลากรในสังกัดการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
3	ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า รายการที่ 1.6 (1) หน้าที่ 303	จำนวน 1 คัน ความจุบั้งก็ ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร	4,733,000	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													มิถุนายน 2568
4	ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ รายการที่ 1.6 (2) หน้าที่ 304	จำนวน 3 คันๆ ละ 6,900,000 บาท กำลังเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิดแกนยาวพิเศษ ไม่น้อยกว่า 15 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์เป็นชนิดลมกลภาวะ และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน สากลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มีปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 7.0 ลิตร มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที	20,700,000	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กรกฎาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมือง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมบริการ

กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีแก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
5	ค่าจัดซื้อรถบดสันสะเทือนชนิดล้อเหล็กคู่ รายการที่ 1.6 (3) หน้าที่ 304	จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ 3 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที	3,300,000	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กรกฎาคม 2568
รวม 5 โครงการ			59,859,000															

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- 2.3 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ(แบบ ผด.01)
- 2.4 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ(แบบ ผด.02)

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กรณีกันเงินไว้แล้ว ฯลฯ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด	1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี	อุตสาหกรรมและการโยธา	23	36.51	250,937,240	29.54	กองช่าง
	1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอและทั่วถึง	เคหะและชุมชน	3	4.76	2,875,000	0.34	กองช่าง
	1.5 สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต จังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาท้องถิ่น	อุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.59	2,215,000	0.26	กองช่าง
			การเกษตร	5	7.94	125,989,000	14.83
	1.6 สนับสนุนส่งเสริมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน และจัดทำผังเมืองรวม	อุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.59	14,750,000	1.74	กองช่าง
	1.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนชาว จังหวัดปทุมธานี	เคหะและชุมชน	6	9.52	58,870,233	6.93	กองช่าง
รวม	5	3	39	61.90	455,636,473	53.64	1 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมไทยอันดีงามเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	2.4 สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี	รักษาความสงบภายใน	3	4.76	69,000,000	8.12	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ	การศึกษา	8	12.70	28,591,900	3.37	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	2.8 สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไป	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	4.76	16,857,000	1.98	สำนักปลัดฯ
รวม	3	3	14	22.22	114,448,900	13.47	3 กอง
3. ยุทธศาสตร์คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมถึงสถานที่อื่น ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ	เคหะและชุมชน	1	1.59	33,500,000	3.94	กองช่าง
รวม	1	1	1	1.59	33,500,000	3.94	1 กอง
5. ยุทธศาสตร์ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยและพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย	5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน	สาธารณสุข	8	12.70	196,761,200	23.16	กองสาธารณสุข
	5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบ สุนัขและแมวจรจัด ให้มีที่อยู่และมีการดูแลอย่างเหมาะสม	สาธารณสุข	1	1.59	49,105,000	5.78	กองสาธารณสุข
รวม	2	1	9	14.29	245,866,200	28.94	1 กอง
รวมทั้งสิ้น	11	7	63	100.00	849,451,573	100.00	5 กอง

83
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.		
1	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางหลวงหมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสสะพานทั้งสองข้าง Approach Slab พื้นที่ 163.5 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,848,000	อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														>	กันยายน 2568
2	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำที่ 9 ซ้าย บริเวณซอยไอยรา 6 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,366,000	ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														>	กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
3	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำที่ 9 ซ้าย บริเวณซอยไอยรา 14 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองสอง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้กำหนดผู้กผันไว้)	ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 10 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,366,000	ตำบลคลองสอง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัณยายน 2568
4	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองระบายน้ำที่ 12 ฝั่งเหนือ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบึงนารางค์ อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้กำหนดผู้กผันไว้)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 34 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสสะพาน ทั้งสองข้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 64 ตารางเมตร	3,074,000	อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัณยายน 2568	
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองมหาโยธา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลคูขวางเชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ 12 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (กรณีที่ยังไม่ได้กำหนดผู้กผันไว้)	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,349,000	อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัณยายน 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
6	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสสะพานทั้งสองข้าง Approach Slab พื้นที่ 121 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,962,000	อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568
7	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้าตะบัน หมู่ที่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อม คอสสะพานทั้งสองข้าง Approach Slab พื้นที่ 141.75 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,077,000	อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568
8	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้)	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	28,242,000	อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
9	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต เลียบบคลอง ส่งน้ำแอล 3 ซ้าย ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9-12 ตำบลบึงข้าวอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,995 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	22,772,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง														กัยายน 2568
10	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล 9-10 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร ทางเข้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสสะพานทั้งสองข้าง Approach Slab พื้นที่ 152 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	2,119,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัยายน 2568	
11	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแอล 9-10 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร ทางเข้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสสะพานทั้งสองข้าง Approach Slab พื้นที่ 175.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,217,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัยายน 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบบคลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (กรณีที่ยังไม่ได้กำหนดผูกพันไว้)	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,590 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	21,395,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กัณยายน 2568
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน อบต.สวนพริกไทย หมู่ที่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้กำหนดผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดยาว 860 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	19,153,000	อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													เมษายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.06 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	3,659,000	อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง		→											พฤศจิกายน 2567
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำและทางเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก เชื่อมต่อตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13/2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 35 และกว้าง 9 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,070 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	6,825,000	อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง				→								กุมภาพันธ์ 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบคลองบางตะไนย์ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อถนน สายหลัก 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 14 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2565 และบัญชีโอนครั้งที่ 36 วันที่ 5 ก.ย. 2565 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 434 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,604 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว 400 เมตร เสาเข็มยาว 8 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	4,425,000	อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												กัยายน 2568
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรังสิต-นครนายก 19 (แก้วสว่าง) ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ 2561 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 61 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	850,000	อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												กัยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
18	โครงการถมดินคันกันดินและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสันติภาพสุคนธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ 27 วันที่ 14 กันยายน 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 (กรณีได้ก่อนนี้ผู้กั้นไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,280 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	4,036,250	อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง	→											ตุลาคม 2567
19	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผู้กั้นไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสะพานแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พื้นที่ 70 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,882,000	อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง											→	กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
20	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลำลาดบัว หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ทางเชื่อมคอสระพานทั้งสองข้าง พื้นที่ 74 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,370,000	อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง	→												ตุลาคม 2567
21	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวิ พร้อมทางเชื่อมคอสระพาน ตำบลกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ 33 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2,550,000	อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												→	กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการคมนาคม การขนส่ง ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายในเขตจังหวัดปทุมธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
22	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 9 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ เชื่อมกับหมู่ที่ 2 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 24 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	4,099,990	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												มิถุนายน 2568
23	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายเลียบบคลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก (พท.ถ 1-0021) ตำบลบึงบา - ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 24 วันที่ 6 กันยายน 2566 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 5,300 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	105,300,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												สิงหาคม 2568
รวม 23 โครงการ			250,937,240														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 93
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดจุฬาจินดาราม หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บัญชีโอนงบประมาณ ประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 20 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 (กรณีได้ก่อนผู้กผันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 400 เมตร	1,030,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													มิถุนายน 2568
2	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยบึงบอน 1 (อัยยิการาม) หมู่ที่ 2 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บัญชีโอนงบประมาณประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 20 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 (กรณีได้ก่อนผู้กผันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 400 เมตร	900,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													มิถุนายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ⁹⁴ ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
3	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บัญชีโอนงบประมาณ ประจำปี 2566 โอนครั้งที่ 20 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 (กรณีได้ก่อนผู้กผันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 400 เมตร	945,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													สิงหาคม 2568
รวม 3 โครงการ			2,875,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ⁹⁵
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
 กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	2,215,000	อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												>	กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			2,215,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 96
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุน ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบรินคลองเปรมประชากร หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โอนครั้งที่ 24 วันที่ 6 กันยายน 2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ยาว 470 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	23,543,000	อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													มิถุนายน 2568
2	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงระหว่างอำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ยาว 10,000 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	36,168,000	ระหว่างอำเภอ สามโคก และ อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												มิถุนายน 2568	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
 กลยุทธ์ที่ 1.5 สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งเลียบบคลองระบายน้ำที่ 3 บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ขนาดยาว 1,010 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	36,275,000	อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กุมภาพันธ์ 2568
4	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนวรราชาฯ ถึงบ้านนายไฟโรจน์ มะลิ พร้อมบันไดทางขึ้นลง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	เขื่อนพร้อมบันได ยาวรวม 310 เมตร	25,199,000	อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													เมษายน 2568
5	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ เลียบบคลอง 11 บริเวณหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ขนาดยาว 100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	4,804,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													พฤษภาคม 2568
รวม 5 โครงการ			125,989,000															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 98
กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.6 สนับสนุน ส่งเสริมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวาง และจัดทำผังเมืองรวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดิน เพื่อเตรียมการก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล และยานพาหนะอาคารสำนักงาน และอาคารจอดรถสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 5 วันที่ 16 มีนาคม 2566 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับ การจอดรถรวมถึงเครื่องจักร	14,750,000	องค์การ บริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง	→											ตุลาคม 2567
รวม 1 โครงการ			14,750,000														

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริม 2 ฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงอำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 36 วันที่ 5 กันยายน 2565 และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 17 วันที่ 27 มีนาคม 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ยาว 10,000 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	50,000,000	ระหว่างอำเภอ สามโคก และ อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													พฤษภาคม 2568
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย 13/2 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองสาม อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จำนวน 31 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	1,068,000	อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ เลียบบคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11-12 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จำนวน 31 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี	3,333,333	อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												>	กันยายน 2568
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนนเลียบบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลบึงทองกลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จำนวน 38 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี	1,180,000	อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												>	กันยายน 2568
5	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ซอยเสรีฟาร์ม หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาครุ อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จำนวน 38 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี	1,156,900	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง												>	กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 1.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนนสายแอล 1 ช่วงระหว่าง คลอง 12 ถึงคลอง 13 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร จำนวน 69 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี	2,132,000	อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													>	กันยายน 2568
รวม 6 โครงการ			58,870,233																

102
 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ. 2567	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.	กย.
1	ค่าจัดซื้อรถดับเพลิงพร้อมไฟส่องสว่าง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2566 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	จำนวน 2 คันๆ ละ 7,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ฉีดน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที มีเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	15,000,000	อบจ.ปทุมธานี	กองป้องกันฯ														มกราคม 2568
2	ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง ไฮดรอลิก ชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 รายการที่ 1.2 (1) หน้าที่ 148 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	โดยมีลักษณะ ดังนี้ เครนสลิงชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ ขนาด 6 ล้อ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เครนไฮดรอลิกสามารถยกได้ ไม่น้อยกว่า 15 ตัน/เมตร 3 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน	5,000,000	อบจ.ปทุมธานี	กองป้องกันฯ														มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
3	ค่าจัดซื้อรถสูบน้ำระยะไกล ชนิดรถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (เงินสะสม) (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า ขับเคลื่อนแบบไม่น้อยกว่า 2 เพลา มีน้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) ได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน	49,000,000	อบจ.ปทุมธานี	กองป้องกันฯ													มกราคม 2568
รวม 3 โครงการ			69,000,000															

104
 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 (กรณีได้กำหนดผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา	18,000,000	โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												มีนาคม 2568
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 (กรณีได้กำหนดผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับเด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	1,445,900	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												มีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
3	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 (กรณีกันเงินไว้แล้ว)	ก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	176,000	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												>	กันยายน 2568
4	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 (กรณีกันเงินไว้แล้ว)	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	970,000	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหาร จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												>	กันยายน 2568
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 (กรณีกันเงินไว้แล้ว)	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	1,288,000	โรงเรียนวัดป่าจิว สังกัดองค์การบริหาร จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												>	กันยายน 2568
6	โครงการปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 (กรณีกันเงินไว้แล้ว)	ปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	5,477,000	โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหาร จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												>	กันยายน 2568

106

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกอำเภอ
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.		
7	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 (กรณีกันเงินไว้แล้ว)	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 1 โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	235,000	โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหาร จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														>	กันยายน 2568
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนวัดป่าจั่ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2566 (กรณีกันเงินไว้แล้ว)	จัดซื้อ เครื่องเล่นสนาม ประกอบด้วย บ้านต้นไม้สไลด์สามทาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 351,000 บาท หลังคาเจ้าจ้อ 3 สไลด์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 319,400 บาท มงกุฎพาเพลลิน 3 ป้อมสไลด์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 313,000 บาท ชั้นวางรองเท้ารถไฟ สีเหลือง จำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,900 บาท เป็นเงิน 8,700 บาท ชั้นวางรองเท้ารถไฟ สีเขียว จำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,720 บาท เป็นเงิน 8,160 บาท	1,000,000	โรงเรียนวัดป่าจั่ว สังกัดองค์การบริหาร จังหวัดปทุมธานี	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														>	กันยายน 2568
รวม 8 โครงการ			28,591,900																	

107
 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.8 สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไป
 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.
1	โครงการปรับปรุงภูมิประตุมือง เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีภาคกลาง (แบบที่ 2) ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567 ในคราวประชุมสภา อบจ.ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) (4) (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิ ประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีภาคกลาง (แบบที่ 2) ขนาดความกว้าง 38 เมตร บริเวณทางหลวง หมายเลข 3111 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี	5,637,000	ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี	สำนักปลัดฯ											>	กันยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.8 สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไป
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
2	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำภาคกลาง (แบบที่ 1) ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567 ในคราวประชุมสภา อบจ.ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) (5) (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างซุ้ม ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำภาคกลาง (แบบที่ 1) ขนาดความกว้าง 21 เมตร บริเวณทางหลวง หมายเลข 3312 ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	4,780,000	ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	สำนักปลัดฯ													กัณยายน 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 กลยุทธ์ที่ 2.8 สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดปทุมธานีสืบต่อไป
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
3	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำภาคกลาง (แบบที่ 2) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2567 ในคราวประชุมสภา อบจ.ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) (6) (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างซุ้ม ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำภาคกลาง (แบบที่ 2) ขนาดความกว้าง 34 เมตร บริเวณทางหลวง หมายเลข 346 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	6,440,000	ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	สำนักปลัดฯ													กัณยายน 2568
รวม 3 โครงการ			16,857,000															

110
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมถึงสถานที่อื่น ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลอง ระบายน้ำที่ 3 หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 24 วันที่ 6 กันยายน 2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี	33,500,000	ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	กองช่าง													>	กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			33,500,000																

111
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุน ส่งเสริม การกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.	กค.		สค.
1	ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1,575 เครื่อง ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 และบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อนุมัติเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล ในเลือด จำนวน 1,575 เครื่อง	2,124,675	อบจ.ปทุมธานี	กองสาธารณสุข	→											ธันวาคม 2567
2	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1,575 เครื่อง ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 และบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อนุมัติเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1,575 เครื่อง	4,032,393	อบจ.ปทุมธานี	กองสาธารณสุข	→											ธันวาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
3	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 1,575 เครื่อง ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 และบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อนุมัติเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด จำนวน 1,575 เครื่อง	4,079,250	อบจ.ปทุมธานี	กองสาธารณสุข	→											ธันวาคม 2567
4	ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1,575 เครื่อง ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 และบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อนุมัติเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1,575 เครื่อง	4,763,682	อบจ.ปทุมธานี	กองสาธารณสุข	→											ธันวาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.
5	ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด อัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้บรรจุเครื่อง จำนวน 200 เครื่อง ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2567 และบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 โอนครั้งที่ 6 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้บรรจุเครื่อง จำนวน 200 เครื่องๆละ 75,000 บาท	15,000,000	อบจ.ปทุมธานี	กองสาธารณสุข												มีนาคม 2568
6	โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น เป็นอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง สภา อบจ.ปทุมธานี อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ของ อบจ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปี งบประมาณ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น เป็นอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง	59,958,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข												มกราคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.				
7	โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นอาคารศูนย์การแพทย์บ้านฉาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมกำแพงกันดินและถมดิน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สภา อบจ.ปทุมธานี อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นอาคารศูนย์การแพทย์บ้านฉาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมกำแพงกันดินและถมดิน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	51,344,700	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข																>	กันยายน 2568
8	โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นอาคารศูนย์การแพทย์บางชะแยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมกำแพงกันดินและถมดิน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สภา อบจ.ปทุมธานี อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นอาคารศูนย์การแพทย์บางชะแยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมกำแพงกันดินและถมดิน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	55,458,500	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข																>	กันยายน 2568
รวม 8 โครงการ			196,761,200																			

115
 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และพัฒนาการกีฬาให้ทันสมัย
 กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสุนัขและแมวจรจัด ให้มีที่อยู่และมีการดูแลอย่างเหมาะสม
 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.		กค.	สค.	กย.
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงสุนัข และแมวจรจัด จังหวัดปทุมธานี ข้อบัญญัติฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด จังหวัดปทุมธานี อาคารขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 20 เมตร และอาคารขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี	49,105,000	ภายในจังหวัดปทุมธานี	กองสาธารณสุข												>	กันยายน 2568
รวม 1 โครงการ			49,105,000															